

**ชื่อเรื่อง** การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านโนนชาด  
วรুবลิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

**ผู้วิจัย** นายเกษมศักดิ์ ฆ้องลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนชาดวรুবลิวิทยา

**ปีที่พิมพ์** พ.ศ. 2561

### **บทคัดย่อ**

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านโนนชาดวรুবลิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านโนนชาดวรুবลิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 2) ประเมินความสำเร็จของการจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านโนนชาดวรুবลิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนชาดวรুবลิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 12 คน นักเรียน จำนวน 35 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 35 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 82 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นเองโดยแบบสอบถาม ฉบับที่ 1 มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 และฉบับที่ 2 มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 ทุกชุด และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84, 0.81, 0.80, 0.91, 0.84, 0.88, 0.89 และ 0.91 ตามลำดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบที (t-test)

### **ผลการประเมินโครงการ พบว่า**

1. ผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านโนนชาดวรুবลิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมทุกด้านมีผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับ มาก

2. ผลการประเมินความสำเร็จของการจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านโนนชาดวรুবลิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

3. ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01